

เทศโก้ ประกาศสนับสนุนส่งออกสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง

ตั้งเป้าส่งออกเพิ่ม 1 พันล้านบาทในปี 2555

ล่าสุดจัดงานโปรโมทผลไม้ไทย 'Taste of Thailand' ในสหราชอาณาจักร



17 พฤษภาคม 2555 เทศโก้ สหราชอาณาจักร : มร.จอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหาร เทศโก้ โลดส์ และ นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวงานส่งเสริมการขายผลไม้ไทย 'Taste of Thailand' ณ สโตร์ของเทศโก้ ในใจกลางกรุงลอนดอน เพื่อสร้างความสนใจและเพิ่มยอดจำหน่ายผลไม้ไทยในสหราชอาณาจักร

งาน Taste of Thailand เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มเทศโก้ และ กรมส่งเสริมการส่งออก โดยจะจัดให้มีโปรโมชันผลไม้ไทยในสาขาของเทศโก้กว่า 200 แห่ง ทั่วสหราชอาณาจักร ผลไม้ไทยที่นำมาขายได้แก่ ลิ้นจี่ มะม่วง เงาะ และ มังคุด

การจัดงานส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ห้า และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กลุ่มเทศโก้ใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย ในปีที่แล้ว มูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปขายยังร้านค้าในเครือข่ายของกลุ่มเทศโก้ในประเทศต่าง ๆ มีมูลค่ากว่า 12,500 ล้านบาท โดยกลุ่มเทศโก้ ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2555 นี้จะเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกจากประเทศไทยอีกกว่า 1 พันล้านบาท และผลักดันมูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

มร.จอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหารเทศโก้ โลดส์ กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นที่สุดของแหล่งรวมผลิตผลที่สดใหม่และมีคุณภาพสูง และเรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการส่งออกในการทำให้ประเทศไทยเป็น ‘ครัวของโลก’ ด้วยความชำนาญด้านการค้าปลีกและขนาดของธุรกิจของเรา กลุ่มเทศโก้จึงมีความภูมิใจที่ได้ช่วยส่งสินค้าจากผู้ผลิตชาวไทยไปยังเครือข่ายสาขาของเราใน 13 ประเทศ ครอบคลุมทั้งในเอเชีย ยุโรปกลาง และ สหราชอาณาจักร”

มร.คริสตี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานส่งเสริมการขาย Taste of Thailand เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นำเสนอผลไม้นำเข้า

จากประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในสหราชอาณาจักร และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทดลองรสชาติใหม่ๆ”

นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการจัดงานส่งเสริมการขายผลไม้ไทยในสหราชอาณาจักรอีกครั้ง ซึ่งนับเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ”

“ในฐานะที่เทสโก้ โลตัส เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ยังได้ลงทุนดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างมหาศาล สร้างงานเป็นจำนวนมาก และดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรของไทยสู่สหราชอาณาจักรและนานาประเทศอีกด้วย

”